

การดำเนินงานและกิจกรรมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

การขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการฯ นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางวริษฐา ทรัพย์ธรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และ ดร.อดิสร วงศ์คงเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีนายกุศล เชื้อมกลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองขาม รพ.สต.หนองระเวียง และประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) โดยใช้กลไก 3 หมอ โดยมี อสม.หมอประจำบ้าน ร่วมกับ อสค. เผื่อระวังและดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน



รูปภาพที่ 1 ผู้อำนวยการฯ และคณะชมนิทรรศการ



รูปภาพที่ 2 ผู้อำนวยการฯ และคณะชมนิทรรศการ



รูปภาพที่ 3 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 4 มอบใบประกาศและชุดตรวจ ATK

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายธนะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเกษมชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิเวศวิทยาและการจัดการความรู้ นายถวิล เลิกชัยภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย ดร.อดิสร วงศ์คงเดช จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอชุมแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนสะอาด และ อสม.เข้าร่วมการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) โดยใช้กลไก 3 หมอ โดยมี อสม. หมอประจำบ้าน ร่วมกับ อสค. ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน



รูปภาพที่ 5 รองผู้อำนวยการฯ และคณะชมนิทรรศการ



รูปภาพที่ 6 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 7 ชมรม อสม. ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 8 มอบใบประกาศและชุดตรวจ ATK

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายฤทธิชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ นายถวิล เลิกชัยภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย ดร.อดิสร วงศ์คงเดช จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาดอกไม้ รพ.สต.เหมืองแบ่ง ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าร่วมการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) โดยใช้กลไก 3 หมอ โดยมี อสม. หมอประจำบ้าน ร่วมกับ อสค. คูแลผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน



รูปภาพที่ 9 คณะดำเนินงานทำงานถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน



รูปภาพที่ 10 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 11 นายแพทย์ สสจ.เลย มอบนโยบาย และร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 12 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการ นายธนะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางวิรัชญา ทรัพย์ธรรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่

จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กลุ่มงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าร่วมการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) โดยใช้กลไก 3 หมอ โดยมี อสม. หมอประจำบ้าน ร่วมกับ อสค. ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน



รูปภาพที่ 13 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 14 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 15 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 16 คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน